

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HÀ NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05 /CT-UBND

*Phủ Lý, ngày 19 tháng 01 năm 2006*

**CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HÀ NAM  
Về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự năm 2006**

Năm 2005, các cấp uỷ Đảng chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 16/NQ-TW của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về nhiệm vụ an ninh trật tự năm 2005. Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc luật ANQG, Nghị quyết số 40-NQ/TW của Bộ chính trị về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới. Đồng thời tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khoá IX) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết số 08 của Bộ chính trị (khoá VIII) về chiến lược ANQG. Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2005, các mục tiêu chính trị – kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an và Quân sự các cấp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 09/CP của chính phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng chống ma tuý, mại dâm. Chủ động phòng ngừa, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm góp phần đấu tranh làm giảm tội phạm hình sự. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 13/CP của chính phủ làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh cả bề rộng và chiều sâu. Tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an với các ngành, đoàn thể mang lại hiệu quả thiết thực. Những kết quả đạt được trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự đã góp phần giữ vững ổn định chính trị tạo chuyển biến tốt về trật tự xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tuy nhiên quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự vẫn còn một số tồn tại thiếu sót làm hạn chế đến hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác đấu tranh chống tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phản ánh đúng thực trạng tình hình. Hoạt động của tội phạm có thời điểm diễn biến phức tạp, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng có chuyển biến nhưng chưa cơ bản, tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn xảy ra. Việc phối kết hợp giữa các ngành, đoàn thể có nơi, có lúc thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam về nhiệm vụ an ninh trật tự năm 2006, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự. Trọng tâm là quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật An